

Chúng ta đang sống trong cuộc sống hiện đại và phát triển, nhu cầu con người được đáp ứng với những tiện ích. Song bên cạnh sự hiện đại và tiện ích ấy luôn có những mặt hạn chế và tiêu cực. Đó chính là môi trường sống đang bị ô nhiễm trầm trọng, ngày đêm kêu cứu. Vậy vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường và cần làm gì để bảo vệ môi trường? Tuyên truyền bảo vệ môi trường như thế nào cho hiệu quả? Đó chính là những điều mà tôi muốn lan tỏa đến mọi người trong bài viết này.

Chúng ta thấy môi trường đóng một vai trò quan trọng đối với con người. Môi trường bao gồm cả các yếu tố tự nhiên và nhân tạo và hai yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng đều bao quanh cuộc sống của con người và môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Một môi trường trong lành sẽ giúp con người đảm bảo về mặt sức khỏe. Nhưng ngược lại nếu môi trường bị ô nhiễm về không khí, khói bụi, nước,... sẽ khiến con người mắc rất nhiều bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và đe dọa đến tính mạng của nhiều người. Môi trường là hơi thở, là lá phổi của mỗi chúng ta. Chính vì môi trường đóng một vai trò quan trọng như thế cho nên ngày 22 tháng 4 hằng năm được gọi là ngày trái đất do một tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham gia tổ chức này, với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường. Việt Nam chúng ta cũng đã tham gia ngày trái đất với chủ đề “Một ngày không dùng bao bì ni lông” vào năm 2000.

Vậy môi trường bị ô nhiễm là do đâu? Thực trạng chung cho thấy xã hội đang được phát triển đi lên bởi các công ty, xí nghiệp. Điều đó kéo theo những ống khói đen ngút đầy ô nhiễm. Các doanh nghiệp, tổ chức sẵn sàng vì mục đích lợi nhuận mà nhẫn tâm đem rác thải, phế phẩm sản xuất ra những nơi vắng người. Chính những điều này ảnh hưởng trực tiếp đến không khí, môi trường sinh thái và đời sống. Ô nhiễm không khí chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, chóng mặt, bệnh tim mạch và nó cực kỳ nguy hiểm với người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người đang mang bệnh, trẻ nhỏ. Bên cạnh đó việc vứt rác bừa bãi là do nhận thức, ý thức kém của người dân dẫn đến việc tiện tay vứt rác ở bất cứ nơi nào. Họ cố tình đem rác thải nhà mình đến đổ những nơi vắng vẻ nhất là các bọc ni lông. Theo thống kê thì hiện nay đất nước ta mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông. Vậy những rác thải ấy sẽ đi về đâu??? Không nơi nào khác đó chính là ao hồ, sông ngòi và khắp nơi trong cộng đồng. Khi các rác thải rắn bị vứt bừa bãi, lẫn vào lòng đất sẽ làm cản trở sự sinh trưởng của các loài thực vật, cỏ cây dẫn đến hiện tượng xói mòn, sạt lở ở vùng núi và làm tắc nghẽn cống rãnh, đường dẫn nước thải gây tình trạng ngập vào mùa mưa ở đô thị. Đặc biệt hơn, nguy hiểm hơn là khi các rác thải rắn cũng như bao bì ni lông bị đốt sẽ gây ra chất độc đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.



*Hình ảnh rác thải làm ô nhiễm môi trường*

Do vậy chúng ta cần hãy nâng cao ý thức cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường bằng cách tuyên truyền giáo dục để tình trạng này được khắc phục, cải thiện bằng những việc làm thiết thực như: không sử dụng bao ni lông khi không cần thiết, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni-lông thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày; sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng... Trường THCS Tương Bình Hiệp thường xuyên tuyên truyền và giáo dục các em học sinh có ý thức bảo vệ môi trường không những qua từng áng văn, trang thơ trong mỗi bài học mà còn bằng những hoạt động thiết thực như phát động những đợt ra quân của học sinh và giáo viên dọn dẹp rác thải để bảo vệ môi trường tại đơn vị do Phòng, Sở phát động.





*Hình ảnh giáo viên và học sinh trường THCS Trương Bình Hiệp trong ngày ra quân làm sạch cảnh quan môi trường tại đơn vị*

Mỗi người chúng ta hãy tuyên truyền, bảo vệ và góp sức mình bằng những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao để cùng nhau bảo vệ Trái Đất chung, ngôi nhà chung như thông điệp trong văn bản *Thông tin về ngày trái đất* (Ngữ văn 8 tập 1) để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn: *“Mọi người hãy cùng nhau quan tâm tới Trái Đất hơn nữa. Hãy bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta trước những nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường”*

